



## ประวัติย่อผู้วิจัย

ชื่อ	นายรัชพงศ์ พันธุ์พิมพ์
วัน เดือน ปีเกิด	14 พฤศจิกายน 2489
สถานที่เกิด	อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
สถานที่อยู่ปัจจุบัน	9/ก ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ตำแหน่งหน้าที่การงาน	ผู้อำนวยการโรงเรียน
สถานที่ทำงานปัจจุบัน	โรงเรียนเทศบาลวัดพินิจธรรมสาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ประวัติการศึกษา	
พ.ศ. 2500	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดป่าโมกข์ (นรสีหวิทยาคาร)
พ.ศ. 2506	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนป่าโมกซ์วิทยาคม
พ.ศ. 2508	ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2511	ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครูเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
พ.ศ. 2524	ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศาสตร์) วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2547	ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงาน  
ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จังหวัดอ่างทอง

บทคัดย่อ  
ของ  
รัชพงศ์ พันธุ์พิมพ์

เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  
ตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  
มิถุนายน 2547



รัชพงศ์ พันธุ์พิมพ์. (2547). การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา).

พระนครศรีอยุธยา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

คณะกรรมการควบคุม : ผศ.ดร.วิชา ทรวงแสง , ผศ.ดร.สมพร แมลงภู

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน 2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาต่างกันเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน 3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพต่างกันเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน 4. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาและอาชีพต่างกันเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง ปีการศึกษา 2545 จำนวน 196 คน เครื่องมือที่ใช้วิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง และการทดสอบหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปSPSS for Windows Version 11

ผลการวิจัยพบว่า 1. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาที่มีความพึงพอใจมากที่สุด และผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพค้าขายมีความพึงพอใจมากที่สุด 2. ผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 3. ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียนไม่แตกต่างกัน 4. ผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาและอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียนไม่แตกต่างกัน